

ทันหุ้น - BRR เฝยปริมาณขายน้ำตาลปี๊บคาคออยู่ที่ 3.6-3.7 แสนตัน มอราคาน้ำตาลเฉลี่ย 12-14 เซนต์ต่อปอนต์ ส่วนรายได้ปีคาคอโตกว่าปีก่อน ด้านปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ 3.1 ล้านตัน เร่งลงทุนผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ พร้อมแตกไลน์ผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย หวังขยายฐานรายได้ ลุ้นรับซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 เมกะวัตต์ โรงที่ 3

นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านต่างประเทศ และนโยบายอุตสาหกรรม และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า สำหรับปีนี้บริษัทคาดว่าปริมาณขายน้ำตาลรวมน่าจะอยู่ที่ 3.6-3.7 แสนตันต่อสูงกว่าปีก่อนที่ 2.5 แสนตันต่อปี ขณะที่รายได้คาดว่าจะเติบโตตามปริมาณขายหรือทำได้สูงกว่าปีที่ผ่านมามีรายได้ที่ 5.92 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในด้านของราคาน้ำตาลโลกบริษัทมองว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ 12-14 เซนต์ต่อปอนต์

● ราคาน้ำตาลดีขึ้น

ขณะที่ราคาน้ำตาลอาจจะยังมีความผันผวนมาก ชัฟฟลายในตลาดโลกยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งทางบริษัท

BRRเพิ่มไลน์บรรจุภัณฑ์ ลุ้นรับซื้อไฟ9.9เมกะวัตต์



ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์

ได้มีการติดตามปัจจัยที่กระทบราคาน้ำตาลต่อเนื่อง ทั้งในด้านสภาพอากาศด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงผู้ผลิตรายใหญ่ด้วย อย่างเช่น บราซิลก็เริ่มมีการเอาน้ำอ้อยมาทำเอทานอลมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวน่าจะหนุนให้ราคาน้ำตาลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วย ส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้อยู่ที่ 3.1 ล้านตัน

“ตอนนี้เราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิดทั้งในหลายๆ ปัจจัยที่จะมากระทบ เราเองก็พยายามปรับตัว ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการปรับตัวของเราเลย ก็พยายามจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามากระจายฐานรายได้ เช่นล่าสุดที่เราลงทุนทำน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ด้วย ซึ่งการขยายการลงทุนในธุรกิจน้ำตาลทรายเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์” นายภัทรพงศ์กล่าว

● เร่งขยายฐานรายได้

อย่างไรก็ดีบริษัทพยายามที่จะขยายฐานรายได้ลดการพึ่งพิงราคาลินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมโมดิตี (Commodities) ที่มีความผันผวน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างลงทุนในธุรกิจน้ำตาลทรายของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (BSF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดราว 1 พันตันต่อวัน คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิต และแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีหลังปี 2562 มูลค่า

ลงทุนราว 400 ล้านบาท

ทั้งนี้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ มีมาร์จิ้นในระดับที่ดี มีตลาดรองรับโดยเฉพาะแถบทวีปเอเชีย เช่น กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งชัฟฟลายในเอเชียถือว่ายังมีระดับที่ต่ำทำให้บริษัทยังมีโอกาสเพิ่มยอดขายในส่วนนี้ได้ ขณะเดียวกันบริษัทก็อยู่ระหว่างลงทุนโรงงานในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย ซึ่งปัจจุบันได้สั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว คาดว่าจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562

● เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด หรือ BSF โดยลงทุนติดตั้งชุดหม้อต้ม เพื่อประหยัดการใช้ไอน้ำ โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 185.72 ล้านบาท ในส่วนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล นั้นปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง กำลังการผลิตแต่ละ 9.9 เมกะวัตต์ โดย 2 โรงแรกได้มีการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนโรงที่ 3 หากกฟภ. เปิดรอบการเจรจาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทคาดว่าจะเข้าเจรจาขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ต่อไป